

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI THIÊN TAI

Thời gian qua, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trong công tác phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN), góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.



Lực lượng vũ trang tỉnh gặt lúa giúp dân.

Bộ CHQS tỉnh đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và xử lý sự cố xảy ra. Chuẩn bị, sẵn sàng các điều kiện về nhân lực, vật lực ứng phó kịp thời với bão, lũ và khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn

tỉnh. Cơ quan quân sự từ huyện đến cơ sở huy động các trung đội dân quân cơ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân tại chỗ sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu. Cùng với đó, LLVT tỉnh đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập các phương án PCTT - TKCN sát với tình hình thực tế từng địa bàn, nhất

là những địa bàn xung yếu, trọng điểm.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt phương châm "4 tại chỗ", các đơn vị chuẩn bị kỹ từng phương án, dự kiến tình huống thiên tai xảy ra để chủ động trước những gì cần thiết sẽ được sử dụng cho cả quá trình ứng phó và khắc phục hậu quả.

Thường xuyên theo dõi sát tình hình thiên tai, điều kiện tự nhiên, xã hội tại các cụm tuyến dân cư trên địa bàn được phân công đảm nhiệm nhằm đáp ứng 4 yêu cầu là: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư và phương tiện, kinh phí tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành hiệp đồng cụ thể với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 3 và các sở, ngành, đơn vị của tỉnh trên các nội dung như: Đường cơ động, vị trí tập kết, lực lượng, phương tiện, khu vực đảm nhiệm... Phân công, bố trí nhân lực, phương tiện ứng trực phòng, chống lụt, bão, gắn vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị với công tác này. LLVT tỉnh đã lập lực lượng tiên phong với 520 đồng chí cán bộ thường trực, hơn 1.500 chiến sĩ dự bị động viên và 100% chiến sĩ dân quân, tự vệ; chuẩn bị đầy đủ phương tiện với 3 ô tô các loại, 10 xuồng máy, 4 tàu sông, gần 165 nhà bạt các loại, hơn 1.000 áo phao và hàng trăm phương tiện kỹ thuật bảo đảm khác... Các trang bị đều trong tình trạng kỹ thuật tốt, sẵn sàng cơ động phục vụ công tác khi có yêu cầu.

Ngoài ra, các đơn vị làm tốt công tác tuần tra canh gác, phát hiện các sự cố, tập trung lực lượng bảo đảm an toàn cho các tuyến đê, kè trọng điểm; xử lý kịp thời các thông tin sai lệch, không cường điệu hóa hay bôi xén thông tin làm mất bình tĩnh chủ động, thiếu tinh thần cảnh giác, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân trong công tác PCTT - TKCN...

Trung tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 8, Sư đoàn 395 (Quân khu 3)



Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể PCTT - TKCN. Đơn vị sẵn sàng huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị cùng các trang bị cần thiết, tham gia xử lý sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Thái Bình và các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu.

Trung tá Phạm Văn Diên, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS huyện Thái Thụy



Ban CHQS huyện Thái Thụy luôn chú trọng công tác huấn luyện nói chung, công tác PCTT - TKCN nói riêng với phương châm "Cơ bản, thiết thực, chất lượng". Hằng tuần, đơn vị tổ chức kiểm tra, bảo quản phương tiện, trang bị phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn như xe, ca nô, áo phao, phao cứu sinh... Cán bộ, chiến sĩ trong kíp trực PCTT - TKCN của đơn vị cũng thường xuyên tham gia luyện tập tại chỗ nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra.

Ông Lê Văn Hậu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Minh Tân (Kiến Xương)



Minh Tân là xã duyên giang, cơn bão số 10 năm 2017 đã gây ra sự cố tràn đê đối với địa phương. Tuy nhiên, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhất là lực lượng dân quân của xã nên địa phương đã khắc phục được sự cố, bảo vệ an toàn gần 7km đê sông, diện tích hoa màu và tài sản của nhân dân. Có được kết quả đó chính là nhờ sự quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân cơ sở thực sự vững mạnh, sẵn sàng huy động khi có tình huống.

TẮT ĐẠT

1.534 TRÍ THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

trí thức vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Để cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 được ứng dụng trong các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển nhanh và bền vững, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh các phong trào thi đua, nghiên cứu khoa học, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đối với đội ngũ trí thức trong tỉnh, cần nâng cao vai trò, trách nhiệm, tích cực học tập, nâng cao trình độ, chủ động nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng một cách sáng tạo, hiệu quả các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để giải quyết các vấn đề cụ thể của thực tiễn và ngay trong công việc; tích cực nghiên cứu tham mưu với cơ quan, tổ chức chuẩn bị các điều kiện, nhất là việc đào tạo nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để đón nhận, ứng dụng hiệu quả những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Nhân dịp này, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tặng hoa chúc mừng 171 phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II tốt nghiệp năm 2017.

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; phụ nữ Thái Bình chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các tầng lớp phụ nữ, các cấp hội LHPN đã đạt được trong các phong trào thi đua thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cấp hội tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả và trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của mỗi cấp hội, mỗi cán bộ, hội viên. Tiếp tục đẩy mạnh việc phát động và triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; chú trọng tuyên truyền những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam... Phát huy vai trò, tiềm năng to lớn của phụ nữ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Thái Bình có sức khỏe, trí thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng viên, khuyến khích các tầng lớp phụ nữ thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

THAM VẤN NHU CẦU...

(Tiếp theo trang 1)

và các ngành thành viên, các cơ quan, đơn vị cần tăng cường thực thi Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và kế hoạch phòng, chống tác hại của thuốc lá của tỉnh. Công tác tuyên truyền cần phải đẩy mạnh, trong đó tập trung tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các trường học, đoàn thể và chú trọng tuyên truyền tại cơ sở để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Đưa công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá gắn với các phong trào thi đua xây dựng đời sống văn hóa ở thôn làng, cơ quan, đơn vị và xây dựng nông thôn mới. Giao Sở Y tế nghiên cứu, tham mưu Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, thực thi việc xử phạt các tập thể, cá nhân vi phạm, bảo đảm tinh thần răn đe và nghiêm minh của pháp luật; giúp người dân ý thức hơn trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MẤT HỒ SƠ, TÀI LIỆU

Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha life Việt Nam thông báo thất lạc các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền sở hữu của Công ty như sau:

Phiếu thu tiền số: 0000786591; 0000786592; 0000786595;

Quý vị tìm được hoặc đang lưu giữ hay sử dụng, xin vui lòng hoàn trả hoặc liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau:

Phòng nghiệp vụ Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha life Việt Nam Tầng 14, số 81-85 Hàm Nghi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (08) 39149100 Kể từ ngày ra thông báo, các hồ sơ, tài liệu nêu trên sẽ không còn giá trị sử dụng.

NGỌC MAI

ĐẾN THỜI ĐIỂM NÀY,

gần 11.000ha lúa xuân của huyện Hưng Hà sinh trưởng, phát triển tốt. Tuy nhiên, để đạt năng suất cao, hiện nông dân các địa phương trong huyện đang tích cực chăm sóc, bảo vệ lúa cuối vụ.

Tính đến ngày 10/5, lúa xuân toàn huyện Hưng Hà đã trở được khoảng 6.000ha. Để bảo vệ lúa cuối vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện đã chỉ đạo các địa phương hướng dẫn nông dân tổ chức phun thuốc phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ từ ngày 25 - 29/4 cho 9.200ha, phòng, trừ sâu đục thân hai chấm cho 1.700ha, phun phòng đạo ôn cổ bông, phòng, trừ rầy và lùn sọc đen đạt hiệu quả tốt. Hiện nay, sâu cuốn lá nhỏ cơ bản an toàn. Trên diện tích lúa trở sớm xuất hiện bông bạc do sâu đục thân hai chấm gây hại rải rác, nơi cao 1 - 2% và đạo ôn cổ bông tỷ lệ bệnh rải rác, nơi cao 1 - 2%. Bà Nguyễn Thị Hòa, xã Minh Hòa chia sẻ: Vụ xuân này gia đình gieo cấy 5 sào. Những ngày qua, được sự chỉ đạo, hướng dẫn của

HƯNG HÀ

Tích cực bảo vệ lúa xuân cuối vụ

ngành chuyên môn và địa phương, gia đình tôi đã thường xuyên thăm đồng, phát hiện và phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh cho toàn bộ diện tích.

Theo ông Đinh Văn Sâm, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Dân Chủ: Những ngày qua, địa phương phát hiện rải rác bệnh đạo ôn trên lúa xuân. HTX đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ lúa. Từ ngày 20/3, nông dân trong xã đã tiến hành phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh hại lúa. Đến hết tháng 4/2018, diện tích lúa xuân đã cơ bản được phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh. Để bảo đảm an toàn cho lúa từ nay đến cuối vụ, chúng tôi thường xuyên xuống cơ sở cùng nông dân kiểm tra đồng ruộng, đồng thời hướng dẫn nông dân cách phun thuốc đạt hiệu quả cao.

Bà Trần Thị Tuyến, Quyền Trạm trưởng Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực

vật huyện cho biết: Đợt phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân hai chấm từ ngày 25 - 29/4 đã kết hợp phòng, trừ rầy cho 100% diện tích để hạn chế nguồn rầy và giảm nguy cơ truyền vi rút bệnh lùn sọc đen trên lúa. Tuy nhiên, hiện nay, sâu đục thân hai chấm và sâu cuốn lá nhỏ đến mật độ gây hại nặng cho diện tích lúa trở sau ngày 15/5. Hiện tại trường thành sâu đục thân hai chấm có tỷ lệ rải rác 0,05 con/m², trứng mật độ 0,05 - 0,1 ổ/m², nơi cao 0,2 - 0,3 ổ/m². Một số địa phương có mật độ sâu cao như xã Thái Phương, Thống Nhất, Độc Lập... Rầy lúa 2 hiện nay cũng xuất hiện trên diện rộng với mật độ 50 - 100 con/m², cao 1.000 - 1.500 con/m², cục bộ 2.000 - 3.000 con/m² như các xã Hồng Minh, Hòa Tiến... Dự báo rầy lúa 3 sẽ nở rộ vào cuối tháng 5 đầu tháng 6, nơi cao có thể từ 5.000 đến hàng vạn con/m², gây ảnh hưởng

đến sinh trưởng của lúa và gây cháy lúa nếu không có biện pháp phòng, trừ kịp thời. Ngoài ra, do thời tiết gần đây nhiệt độ cao, nắng nóng, tạo điều kiện cho bệnh khô vằn phát triển. Trên các giống nhiễm tỷ lệ bệnh khô vằn từ 1 - 3%, cao từ 10 - 15%, cục bộ từ 30 - 40%. Tính đến ngày 10/5, toàn huyện có 1.000ha lúa bị nhiễm khô vằn, trong đó nhiễm nhẹ 900ha, nhiễm trung bình 100ha.

Trước tình hình trên, huyện Hưng Hà chỉ đạo các địa phương tiếp tục tổ chức phòng, trừ sâu đục thân hai chấm kết hợp với sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa trở sau ngày 15/5 và diện tích lúa đến ngày 15/5 chưa trở thoát hoàn toàn. Thời gian phòng, trừ từ ngày 12 - 15/5. Đối với sâu đục thân hai chấm phun phòng, trừ có hiệu quả nhất khi lúa thả thoi trở, những xã có mật độ cao có thể phun trước 1 ngày. Riêng diện tích lúa trở sau ngày 20/5 cần phun



Nông dân huyện Hưng Hà phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ lúa xuân.

lại lần 2 sau lần 1 từ 5 - 7 ngày. Đối với rầy nâu, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát động nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện rầy, khi kiểm tra phải lội xuống ruộng, rẽ lúa, quan sát gốc lúa, đặc biệt kiểm tra các giống lúa nhiễm rầy như Bắc thơm 7, BC15, nếp các loại và những vùng thường xuyên nhiễm rầy. Với diện tích lúa hiện nay chưa trở, ngành chuyên môn cũng khuyến cáo nông dân nên dùng các loại thuốc phòng, trừ theo hướng dẫn. Đối với diện tích lúa giai đoạn chín sủa đến chín hoàn toàn, nếu mật

độ rầy 1.500 con/m² trở lên khuyến cáo nông dân nên dùng thuốc phun phòng, trừ đúng với hướng dẫn. Đối với bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt, hướng dẫn nông dân phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần nếu khi lúa trở bông gặp nhiệt độ thấp, trời âm u, ẩm độ cao. Đối với bệnh khô vằn, tiến hành phun phòng, trừ khi tỷ lệ bệnh trên 5%. Lưu ý, đối với lúa đang trở cần tiến hành phun thuốc vào buổi chiều và bảo đảm đủ nước ở những diện tích phải phòng, trừ nhằm bảo vệ an toàn cho lúa xuân cuối vụ.

Thận trọng tăng đàn khi giá lợn hơi tăng

Sau hơn một năm liên tục giảm giá, hiện tại, giá lợn hơi trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng tăng theo từng ngày. Đây là tín hiệu vui cho ngành chăn nuôi lợn. Tuy nhiên, người chăn nuôi cần thận trọng trong việc tăng đàn.

Gia đình ông Nguyễn Văn Quang, thôn Tiến Phong, xã Bách Thuận (Vũ Thư) chăn nuôi lợn đã gần 20 năm nay. Với diện tích chuồng trại hơn 1.000m², gia đình ông duy trì thường xuyên hơn 300 đầu lợn. Trung bình mỗi tháng ông xuất bán khoảng 60 con lợn thương phẩm. Ông cho biết: Vào đầu tháng 4 giá lợn hơi mới chỉ dao động từ 32.000 - 35.000 đồng/kg nhưng

hiện nay giá lợn đã tăng lên trên 40.000 đồng/kg thị lợn hơi. Lúc đầu gia đình tôi cũng có ý định "găm hàng", chờ tiếp tục lên giá cao hơn mới bán nhưng vì sợ rủi ro nên gia đình tôi xuất bán ngay khi có thương lái đến hỏi mua. Đợt giá lợn xuống thấp đến mức kỷ lục như thời điểm này năm trước đã khiến gia đình ông Quang thua lỗ nặng. Lúa lợn mới nhất ông xuất bán với giá 39.000 đồng/kg mới chỉ đủ để bù lại số vốn ban đầu. Vì vậy, với tâm lý thận trọng, ông sẽ chọn xuất bán hơn 170 con lợn còn lại khi đến thời điểm thích hợp.

Xã Đông Kinh được coi là "thủ phủ" nuôi lợn của huyện Đông Hưng với 128

hộ chăn nuôi hơn 4.700 đầu lợn. Cũng là người chăn nuôi lợn có kinh nghiệm lâu năm, gia đình anh Lê Văn Thông, thôn Duyên Hà nuôi trên 250 đầu lợn. Lợn thương phẩm của gia đình anh chủ yếu cung cấp cho thị trường trong tỉnh và một số địa phương lân cận như Nam Định, Hải Phòng. Anh Thông cho biết: Gia đình tôi vừa bán 50 con lợn với giá 40.000 đồng/kg hơi. Hy vọng trong thời gian tới giá lợn hơi tiếp tục tăng để những người chăn nuôi lợn như gia đình tôi yên tâm chăn nuôi.

Hiện tại, giá lợn hơi toàn tỉnh đã và đang có dấu hiệu tăng lên, dao động từ 39.000 - 44.000 đồng/kg

(tính cả lợn áp siêu và lợn ngoại). Không chỉ giá lợn hơi xuất chuồng tăng, dịp này, giá lợn giống cũng tăng cao, trung bình trên 1 triệu đồng/con. Với mức giá này, những người chăn nuôi như ông Quang, anh Thông nói riêng và người chăn nuôi lợn trong tỉnh nói chung đã bắt đầu thu hồi được vốn và có lãi. Tuy nhiên, theo các cơ quan chức năng, giá lợn hơi thời gian tới rất khó dự đoán do vẫn còn phụ thuộc khá nhiều vào thị trường Trung Quốc. Nguyên nhân chủ yếu được đưa ra khiến giá lợn hơi hiện nay đang tăng do tổng đàn ngày càng tăng, nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, trang trại tự nhân đã phải

bỏ chuồng hoặc giảm đàn. Hiện nguồn thịt lợn cung cấp ra thị trường chủ yếu từ các công ty chăn nuôi lớn.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), tổng đàn lợn toàn tỉnh là 968.000 con, giảm hơn 60.000 con so với năm 2017. Các ngành chức năng khuyến cáo bà con cần cân nhắc khi tái đàn, tăng đàn bởi thị trường giá lợn chưa ổn định. Ông Phạm Thành Nhượng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định: Hiện tại, giá lợn đã có dấu hiệu tăng trở lại nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, tốc độ tái đàn không tăng mạnh, nhiều hộ chăn nuôi nhập lợn giống vì tâm lý lo sợ bị lỗ. Vì vậy, để duy trì và phát triển ngành chăn nuôi lợn theo hướng bền vững, chúng tôi khuyến cáo

các hộ chăn nuôi nghiên cứu kỹ thị trường để duy trì số lượng vật nuôi hợp lý, tránh tình trạng "cung" vượt quá "cầu" như năm

vừa qua; chăn nuôi an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, tổ chức tập huấn liên kết theo chuỗi, hình thành các tổ hợp tác nhỏ lẻ, từ đó tạo

điều kiện cho các hộ chăn nuôi được hợp đồng với các công ty lớn, bảo đảm đầu ra.

THU TRANG



Với giá bán lợn hơi như hiện nay, người chăn nuôi đã bắt đầu thu hồi được vốn và có lãi.